

# ร.10โปรดเกล้า จัด'สงกรานต์'

## ระหว่าง6-8เมย. บริเวณพระลาน พระราชวังดุสิต

'อุตตม'ชง ครม.ดันแผนเศรษฐกิจ  
ชีวภาพ ลงทุน 2 แสนล้าน พื้นที่  
อีอีซี-เหนือ-อีสาน (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สงกรานต์

### ปรับเป้าดัชนีอุตสาหกรรมเป็น2.5-3%

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ. ปรับประมาณการดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ปี 2561 อย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่ 2.5-3% เพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่ 1.5-2.5% เนื่องจากประเมินแนวโน้มเอ็มพีไอมีสัญญาณบวกต่อเนื่อง ขณะที่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) อุตสาหกรรมปีนี้ประมาณการอยู่ที่ 2-3%

"เอ็มพีไอล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.66% เป็นการขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 ขณะที่ช่วง 2 เดือนของปีนี้อยู่ที่ 4.68% รวมทั้งมองแนวโน้มเดือนมีนาคมไม่น่าจะลดลง ดังนั้นคาดว่าเอ็มพีไอไตรมาส 1 ของปีนี้ น่าจะขยายตัวได้

3.5-4% สนับสนุนให้ สศอ.เพิ่มประมาณการ" นางเพ็ญวิภากล่าว

### จับตาทิศทางเคลื่อนไหวค่าบาท

นางเพ็ญวิภา กล่าวว่า ต้องจับตาทิศทาง การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออก รวมถึงมาตรการกีดกัน การค้าจากประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน ยุโรป และสหรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาเอ็มพีไอ เดือนมีนาคมอีกครั้งก่อนประกาศตัวเลข ประมาณการเอ็มพีไอปีนี้อย่างเป็นทางการ สำหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีอัตราการขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.66% อยู่ที่ระดับ 117.26 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 70.43% ซึ่งเป็นผลจากอุตสาหกรรมรถยนต์ ขยายตัว 14.52% ที่รถยนต์นั่งและรถปิกอัพ เป็นหลัก น้ำมันปิโตรเลียมขยายตัว 33.85% จากความต้องการใช้ในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการท่องเที่ยวที่เติบโตสูง ทำให้ปริมาณขนส่งสินค้าและการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น

นางเพ็ญวิภา กล่าวว่า ขณะที่อุตสาหกรรม น้ำมันพืชขยายตัว 40.52% หลังพื้นที่เพาะปลูก ในภาคใต้ประสบปัญหาหน้าท่วมไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อต้นปี 2560 ประกอบกับพื้นที่ปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมฮาร์ด ดิสก์ไดรฟ์ขยายตัว 17.4% เนื่องจากผู้ผลิตได้ รับคำสั่งซื้อจากบริษัทแม่เพิ่มขึ้นจากการปิดฐานการลงทุนของประเทศจีนและสิงคโปร์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน และอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ขยายตัว 5.8% จากการหยุดซ่อมบำรุงของ

ผู้ผลิตบางราย

"แนวโน้มอุตสาหกรรมสาขาสำคัญไตรมาส 2 ปี 2561 คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัว 3.13% อุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดขยายตัว 1.5% อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คาดขยายตัว 3.79% อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าคาดขยายตัว 4.3% อุตสาหกรรมสิ่งทอขยายตัว 1.54% และอุตสาหกรรมอาหาร ขยายตัว 3.3%" นางเพ็ญวิภา กล่าว

### -mortgage ปล่อยกู้แค่พันล้าน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารเปิดตัวโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุรีเวิร์ส มอร์ทเกจ (Reverse Mortgage) สำหรับผู้สูงอายุอายุ 60-80 ปี ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและปลอดภาระหนี้ สามารถนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ เพื่อนำไปใช้ดำรงชีวิตประจำวันหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในยามบั้นปลายได้ กำหนดวงเงินปล่อยกู้ไว้ 1 หมื่นล้านบาท เริ่มปล่อยกู้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมามีผู้มาขอกู้เงินแล้วประมาณ 1 พันล้านบาท ถือว่าไม่มาก

นายชาติชายกล่าวว่า ยอดขอผู้น้อยมีหลายสาเหตุ เช่น ลูกหลานอาจไม่ต้องการให้นำบ้านที่อยู่อาศัยมาจำนองไว้กับธนาคาร รวมถึงข้อกำหนดในการปล่อยกู้ กำหนดราคาบ้านหรือ คอนโดมีเนียมไว้ไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท ต้องเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นต่างจังหวัดต้องอยู่ในอำเภอเมือง จึงทำให้ยอดปล่อยกู้ล่าสุดไม่สูงมาก ทั้งนี้ธนาคารยังไม่มีมีการปรับปรุงเงื่อนไข แต่จะประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น นอกจากนี้



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 31 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14629

หน้า: 1(บน), 8, 9

Col.Inch: 211.64

Ad Value: 232,804

PRValue (x3): 698,412

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ร.10โปรดเกล้าฯจัด'สงกรานต์'ระหว่าง6-8เม.ย.บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

ขอประเมินโครงการจนถึงสิ้นปีว่าจะจำเป็นต้องขยายสำหรับกลุ่มต่างจังหวัดไปยังอำเภออื่นๆ นอกเหนือจากอำเภอเมืองหรือไม่

แหล่งข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ในการปล่อยสินเชื่อรีเวิร์สมอรัทเทจ คงต้องรอแก้ไขกฎหมายจัดตั้ง ธอส. ก่อน โดยขณะนี้กฎหมายอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

## แผนศก.ชีวภาพเข้ากรม.เมษานี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (นิว เอส-เคิร์ฟ) หรือดี 5 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหัวหน้าทีมภาครัฐที่กระทรวงอุตสาหกรรมว่า หลังจากหารือร่วมกับดี 5 ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ที่มีหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาและวิจัย รวม 23 หน่วยงาน ระยะ 10 ปี (2560-2569) มาตั้งแต่ปี 2560 ล่าสุดที่ประชุมได้ข้อสรุปแล้วว่าจะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนเมษายนนี้หลังเทศกาลสงกรานต์ รวมมูลค่าการลงทุนประมาณ 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ปีแรก (2560-2564) มูลค่า 133,000 ล้านบาท และ 5 ปีหลัง (2565-2569) มูลค่า 68,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการลงทุนทั้งในระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ จ.นครสวรรค์ และ จ.กำแพงเพชร และพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง คือ จ.ขอนแก่น โดยหาก ครม.เห็นชอบแผนการลงทุนจะเดินหน้าทันที โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## 5ปีแรกลงทุน9.4พันล้าน

นายอุตตมกล่าวว่า เบื้องต้นมีเอกชนร่วมลงทุนในอีอีซีช่วง 5 ปีแรก 9,470 ล้านบาท อาทิ บริษัท Baxter ลงทุนผลิตน้ำยาล้างไต ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ วงเงิน 2,240 ล้านบาท บริษัท Total และบริษัท corbion ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จ.ระยอง มูลค่า 3,500 ล้านบาท และโครงการลงทุนปาล์มไบโอคอมเพล็กซ์ ของบริษัท GGC เครือ ปตท. มูลค่า 4,000 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนใน

จ.นครสวรรค์ ช่วง 5 ปีแรก 41,000 ล้านบาท โดย GGC และกลุ่ม KTIS (น้ำตาลเกษตรไทย) จะลงทุนไบโอคอมเพล็กซ์ 10,000 ล้านบาท และจะตั้งพันธมิตร 18-19 บริษัทจากทั่วโลก อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตรซูบิ เคมิคอล ขณะที่ จ.กำแพงเพชร ช่วง 5 ปีแรก 8,000 ล้านบาท อาทิ cristalla เครือไทยเบเวอเรจ และ 5 ปีหลังอีก 2,000 ล้านบาท ด้าน จ.ขอนแก่น ช่วง 5 ปีแรก 29,705 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนตั้งนิคมอุตสาหกรรมของเครือมิตรผล และ BIG วงเงิน 20,000 ล้านบาท และลงทุนอื่นๆ ที่มีเครือซีพีเอฟและเบทาโกร

“หากดำเนินการตามแผน คาดสามารถสร้างการเติบโตภาคเกษตรได้ 40% สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตรได้ 4 แสนล้านบาท ภายใน 10 ปี รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 8.5 หมื่นบาทต่อปี ตั้งเป้าหมายทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 8 แสนครัวเรือน สร้างแรงงานที่มีองค์ความรู้ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมและนักวิจัยพัฒนาเพิ่มได้ 2 หมื่นตำแหน่ง โดยเฉพาะคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อีก 2 เท่า” นายอุตตมกล่าว

## ดันตั้งศูนย์เป็นเลิศอุตสาหกรรมชีวภาพ

นายอุตตมกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม แผนการลงทุนดังกล่าวกลุ่มดี 5 ได้ขอให้รัฐจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษชีวภาพ แต่กระทรวงอุตสาหกรรมมองว่าไม่มีความจำเป็น เพราะปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับอยู่แล้ว ส่วนประเด็นผังเมืองที่ติดปัญหาเพราะเป็นพื้นที่สีเขียวชั้น ดี 5 ได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยแล้วได้รับการยืนยันว่าสามารถลงทุนได้ โดยไม่ต้องแก้ผังเมือง โดยจะใช้วิธีอนุมัติเป็นรายโครงการ

นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้ขอให้มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา โดยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลการลงทุน การตลาด งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการตลาด ควบคู่กับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ทางปัญญา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมรับรองมาตรฐาน ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้อุตสาหกรรมชีวภาพ

## ได้พื้นที่ตั้งไทยสมาร์ทดิจิทัลฮับ

วันเดียวกัน นายอุตตมยังกล่าวถึงการ

หารือกับตัวแทนจากกลุ่มอาลีบาบาเรื่องการลงทุนในไทยว่า มีการหารือถึงแนวทางการลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอีอีซี และผลักดันให้ไทยเป็นสมาร์ท ดิจิทัล ฮับ ในภูมิภาคนี้ ขณะนี้ได้ข้อสรุปเรื่องพื้นที่และความชัดเจนเรื่องโครงการแล้ว ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ในพื้นที่อีอีซีด้วย อาทิ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล เกษตร โปรโมตการท่องเที่ยว และร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษา

## อปท.คาดจีดีพีไตรมาสแรกโต4%

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจไทยช่วงที่เหลือของปีนี้จะขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยแรงส่งเศรษฐกิจจากปัจจัยในประเทศจะมีผลมากขึ้น ทั้งการบริโภคเอกชน การลงทุนเอกชน การบริโภคและลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 2 ที่จะมีการเบิกจ่ายงบกลางปี อาทิ โครงการบัตรสวัสดิการคนจน เฟส 2 จัดสรรงบให้กองทุนหมู่บ้าน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนการท่องเที่ยวระดับชุมชน เป็นต้น ส่งผลดีต่อการบริโภคและช่วงครึ่งปีหลังที่จะเห็นการลงทุนภาครัฐออกมาและทำให้เอกชนลงทุนมากขึ้น ขณะที่ปีปัจจัยต่างประเทศอย่างการส่งออกยังขยายตัวดีแต่อัตราขยายตัวชะลอลง และการท่องเที่ยวโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ กำลังซื้อที่ยังไม่กระจายตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม สถานการณ์การกีดกันทางการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกไทยได้ แต่เชื่อว่าไม่ก่อให้เกิดสงครามทางการค้ารุนแรงรวมทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์

“จีดีพีไตรมาสแรก ปี 2561 น่าจะขยายตัวได้ใกล้ๆ 4% ซึ่งทั้งปีนี้ ธปท.คาดว่าจีดีพีจะขยายตัวได้ 4.1% อย่างไรก็ตาม มีโอกาสที่จีดีพีจะขยายตัวได้ที่ 4% แน่แน่นอน ภาครัฐเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย การบริโภคและลงทุนขยายตัวดีกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนการส่งออกปีนี้คาดขยายตัว 7% ซึ่งได้ประเมินผลกระทบจากบางส่วนไว้แล้ว โดยตัวเลขการส่งออก 2 เดือนแรกขยายตัวได้ 12%” นายดอนกล่าว

## ศก.เดือนก.พ.ขยายตัวจากส่งออก

นายดอนกล่าวว่า สำหรับภาพเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้า มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อ



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 31 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14629

หน้า: 1 (บน), 8, 9

Col.Inch: 211.64

Ad Value: 232,804

PRValue (x3): 698,412

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ร.10โปรดเกล้าจัด'สงกรานต์'ระหว่าง6-8เมย.บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อวันที่ 7.7% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขายตัว 10.0% สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวดี โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในทุกตลาดส่งออกสำคัญและเกือบทุกหมวดสินค้า ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านมูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัว 21.8% หากหักทองคำขายตัว 20.0% ตามการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และเคมีภัณฑ์ สอดคล้องกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวดี รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และปลาทูน่า ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีในทุกกลุ่มหลักตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดือนนี้ขยายตัวที่ 19.3% หรือกว่า 3.5 ล้านคน

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวที่ 2.5% ตามการใช้จ่ายในทุกหมวด การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 3.1% ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเริ่มเห็นการระดมทุนผ่านสินเชื่อมากขึ้น แม้ว่าในหมวดก่อสร้างหดตัวจากทั้งพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างและยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ทั้งปูนซีเมนต์และคอนกรีต ซึ่งต้องรอโครงการของรัฐออกมาช่วยหนุนการขยายตัวกลุ่มนี้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ข้างต้นส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 4.7% โดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

## เงินเพื่อชะลอตัวตามราคาพลังงาน

นายดอนกล่าวว่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวตามราคาพลังงานและอาหารสดเป็นสำคัญ เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 0.42% ชะลอตัวจากร้อยละ 0.68% ในเดือนก่อน อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 1.3% จาก 1.2% ในเดือนก่อน แต่ไม่ถึงว่ามีนัยสำคัญ ขณะที่ค่าเงินบาทเดือนนี้ค่อนข้างผันผวน โดยค่าความผันผวนอยู่ที่ 6% และปัจจุบันเดือนมีนาคม ความผันผวนลดลงมาที่ 4% ซึ่งต้องติดตามเพราะปัจจัยกดดันค่าเงินบาทมาจากปัจจัยภายนอก

## ไวคิว'ทม.'สนามบินภูเก็ตแน่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดภูเก็ตได้มีการเผยแพร่ภาพนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากกำลังยืนรอคิวอย่าง

หนาแน่นในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่คาดว่าอาจเป็นสนามบินนานาชาติภูเก็ต ซึ่งเป็นภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก "DAV ZED" พร้อมระบุข้อความว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผ่านเข้าออกจากประเทศไทยบ่อยครั้งและเป็นไปอย่างตามปกติ นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นผู้คนนับร้อยคนรอคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงสองด้านของสนามบิน เริ่มต้นตั้งแต่ทางเดินหลักของสนามบิน ได้เรียนรู้ความรู้สึกของการเข้าคิวที่ค่อยๆ เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ ด้วยความอดทน นี่เป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆ ในเมืองท่องเที่ยว ที่ต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพราะสังเกตเห็นว่าครึ่งหนึ่งของเคาน์เตอร์ยังว่างเปล่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหายไปไหนหมด หยุดสงกรานต์แล้วเหรอ ทั้งที่สงกรานต์จะเริ่มในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

## พกก.ตม.แจงไม่แน่น-ภาพคนละที่

พ.ต.อ.ศุภโชค หงษ์สตาร์ ผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมือง (พกก.ตม.) ทำอากาศยานภูเก็ต กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติโพสต์ข้อความและภาพในเฟซบุ๊กมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากรอคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ว่าได้ตรวจสอบภาพและข้อความดังกล่าวในโพสต์แล้ว เบื้องต้นจากภาพไม่น่าจะใช้พื้นที่ภายในทำอากาศยานภูเก็ต และจากเวลาที่โพสต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณ 17.00 น.ของวันที่ 29 มีนาคม เมื่อตรวจสอบจากข้อมูลเที่ยวบินในช่วงดังกล่าว พบว่ามีเพียง 5 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร 746 คน ซึ่งไม่น่าจะหนาแน่นดังภาพที่โพสต์ ที่ผ่านมาหลังเกิดปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้า ทาง ตม.ร่วมกับท่าอากาศยานได้ปรับแผนการให้บริการ โดยเฉพาะในส่วนของผู้โดยสาร และมีการคำนวณให้สอดคล้องกัน เช่น หากมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นช่วงเทศกาล หรือไฮซีซั่น ก็จะเปิดเคาน์เตอร์ทั้งหมด จำนวน 30 เคาน์เตอร์ เพื่อให้ทันเวลา

"ทั้งนี้ ยอมรับว่าการบริหารงานพบยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง และอยู่ระหว่างแก้ไข เช่น การคำนวณปริมาณเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ผิดพลาดในบางช่วงเวลา เช่น เกิดสภาพอากาศฝนตกหนักทำไฟลต์บินดีเลย์ และมีไฟลต์บินเลื่อนเวลามาถึงหรือขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้เกิดความล่าช้า แต่ก็เป็นช่วงสั้นๆ แต่ก็สามารถสั่งเพิ่มเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

งานได้ในเวลาเร่งด่วน นอกจากนี้ ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตยังพบปัญหาบริเวณพื้นที่รองรับผู้โดยสาร หลังผ่านจุดตรวจ ตม.ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนั้นสามารถผู้โดยสารได้เพียง 500 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับท่าอากาศยานในการแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ พล.ต.ท. สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น พชข.สทต.ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานทุกแห่งปรับแผนการดำเนินการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทะลักเข้ามาในช่วงดังกล่าว" พ.ต.อ.ศุภโชคกล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

## สงกรานต์

แหล่งข่าวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สทต.) กล่าวว่า ภาพที่นักท่องเที่ยวต่างชาติโพสต์ในเฟซบุ๊กนั้น จากการตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิที่ถูกนำมาตัดต่อกับภาพสนามบินภูเก็ต ภาพดังกล่าวเคยปรากฏในโลกออนไลน์มาครั้งหนึ่งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างหาภาพดังกล่าวที่เคยลงโพสต์ในโลกออนไลน์มาเปรียบเทียบเพื่อยืนยัน ทั้งนี้ ไม่ทราบวัตถุประสงค์ของผู้นำมาลงโพสต์ว่าต้องการอะไร หรือต้องการทำลายชื่อเสียงของทางเจ้าหน้าที่สนามบินภูเก็ต เรื่องดังกล่าวทางผู้บังคับบัญชาอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุและวัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว

## เชียงใหม่พร้อมจัดสงกรานต์

นายกเชน แจ็กชจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ว่า เทศบาลร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลและเครือข่ายชุมชน จัดงานสงกรานต์วันที่ 13 เมษายนนี้ ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลมีกิจกรรมต๋านขันข้าว ซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวล้านนา ที่สืบทอดกันมายาวนาน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมชมขบวนแห่พระและขบวนดำหัวคนเฒ่าคนแก่กว่า 20 ขบวน จากบริเวณ 147 อเวนิว มายังเทศบาล ระยะทางกว่า 2กิโลเมตร เพื่อร่วมสรงน้ำพระเสริมสิริ



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 31 มีนาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14629

หน้า: 1(บน), 8, 9

Col.Inch: 211.64

Ad Value: 232,804

PRValue (x3): 698,412

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ร.10โปรดเกล้าจัด'สงกรานต์'ระหว่าง6-8เม.ย.บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต

มงคล และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกว่า 200 คน คาดว่ามีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ มีกาแข่งขันลาบเมือง และผักกับลาบ ตำลัม ตำ พร้อมการแสดงดนตรีพื้นเมือง และศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา รวมทั้งจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จาริต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสอนตัดกระดาษให้เป็น "ตุ๊กไส้หมู" ให้แก่ผู้สูงอายุจาก ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 เมษายน เพื่อนำตุ๊กไส้หมูไปใช้ในพิธีทางศาสนา และงานป่าเวทย์ใหม่เมือง โดยประดับตกแต่งให้เป็นบรรยากาศแบบล้านนา

## คุมเข้มอุบัติเหตุ12จว.อีสาน

พล.ต.ท.สุรชัย ครอบครองยศ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ทั้ง 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน จะรณรงค์ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา หลังยังพบว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นหลัก โดยจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันกับหน่วยงานดังกล่าว และห้ามดื่มเหล้าในจุดตรวจ เพราะที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจ มีการนำสุรามาดื่ม หากมีการตรวจพบก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีโทษผิดทางวินัยทันที พร้อมกับให้ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยตำรวจภูธรภาค 4 จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดประมาณ 15,000 นาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องห้ามหยุดห้ามลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อีกด้วย

## สเดาจัดสงกรานต์ไทย-มาเลย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสงขลา เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ โดยที่บริเวณเทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา ซึ่งเป็นพื้นที่แนวพรมแดนไทย-มาเลเซีย มีกำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์สองแผ่นดินหรือเทศกาลสงกรานต์ด้านนอก ไทย-มาเลย์ 2018 บริเวณถนนกาญจนาภิเษก หน้าร้านทองนิมิต ด้านนอก โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการโรงแรม และนักธุรกิจบ้านด่านนอกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชื่นชอบ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันจำนวนมาก และพื้นที่อำเภอสะเดานั้น ส่วนใหญ่จะเน้นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ส่วนตัวของ

เอกชนบางแห่ง ทำให้ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านค้าต่างๆ ไม่ได้รับอานิสงส์มากนัก สำหรับกิจกรรมสงกรานต์สองแผ่นดินไทย-มาเลย์นั้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 เมษายนนี้ เน้นกิจกรรมการเล่นน้ำตามวิถีไทย รวมถึงส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดไทยเลียนแบบละครดั่งบุพเพสันนิวาส ส่งเสริมความเป็นไทยในพื้นที่

พ.ต.อ.สวัสดิ์ ศรีแสนย ผกก.สภ.สะเดา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการกำหนดจัดงานถึง 4 จุด ในเขต อ.สะเดา โดยตำรวจภูธรสะเดาได้มีการวางแผนป้องกันอันตราย ป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันเหตุไม่สงบ ในพื้นที่เล่นน้ำ โดยการกำหนดพื้นที่จัดงานนั้น ถือเป็นกาหนดจุดจุดเล่นน้ำไปในตัว โดยในจุดจัดงานนั้น ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ ห้ามใช้รถกระบะบรรทุกน้ำเล่นสงกรานต์

## 'บักป้อม'ขอรถบรรทุกเสีย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง ครั้งที่ 2/2561 ถึงการประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (คมบ.) ที่จะมีการห้ามรถบรรทุกวิ่งในบางเส้นทาง ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจต้องขอร้องให้รถบรรทุกกลับล้อที่วิ่งในเส้นทางหลักที่ประชาชนทั่วไปใช้สัญจรไปใช้เส้นทางอ้อมผ่านแทน เนื่องจากในเส้นทางหลักมีรถจำนวนมากวิ่งอยู่แล้ว เมื่อมีรถบรรทุกเข้าไปวิ่งเพิ่มอีกทำให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก นอกจากนั้น จะมีมาตรการอื่นๆ ทั้งการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการพักรถต่างๆ ส่วนรายละเอียดจะประชุมหารือในวันที่ 2 เมษายนนี้

## ตร.ชวนแต่งชุดไทยย้อนยุค

ที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมรองนางสาวไทยอันดับ 2 คณะศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง ร่วมกันจัดงานเดินรณรงค์ "เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย 2561 Songkran Water Festival Campaign Safe 2018" โดยมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาคจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแบบอย่างเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีที่ดีของไทย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวถึงมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เทศกาลสงกรานต์ 2561 ว่าสั่งตำรวจทั่วประเทศคุมกำลังสาย

ตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพิ่มจากอัตราการจัดปกติ โดยเฉพาะสายตรวจเดินเท้าในเขตชุมชน หรือพื้นที่ล่อแหลม และรณรงค์เรื่องการแต่งกายสุภาพสตรีให้สุภาพเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลวนลามทางเพศ พร้อมกับพิจารณาประสิทธิภาพการควบคุมสั่งการของห้องวิทยุสื่อสารทุกแห่งทุกระดับ ตรวจ สอบความพร้อมของวิทยุสื่อสาร ตลอดจนการทำงานของแอปพลิเคชัน Police I Lert U ให้มีความพร้อม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การตรวจตู้แดงด้วยระบบ QR Code เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยังระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในหัววันที่ 1-10 เมษายน เพื่อปิดล้อมตรวจค้น 10 เป้าหมายสำคัญ ตามแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน 2561 โดยกำหนดปล่อยแถว ระดมกวาดล้างพร้อมกันวันที่ 1 เมษายน และกำหนดแถลงข่าวผลการระดมพร้อมกันวันที่ 11 เมษายน เวลา 12.00 น. นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนประชาชนหันมาแต่งชุดไทยย้อนยุคในการเล่นสงกรานต์ตามแบบละครดั่ง ซึ่งส่งเสริมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ควบคู่ไปกับสังคมไทย และสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังจะเดินทางมาร่วมเล่นน้ำในเทศกาลที่จะมาถึงนี้